

สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิดคอร์สตัวเข้ม ขับ เคลื่อนเกษตรอินทรีย์ แบบ WIN WIN WIN ตาม แนวทางสามพรานโมเดล



เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมเกษตรอินทรีย์ สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิด 7 หลักสูตรเข้มข้น รองรับผู้สนใจ การขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ครอบคลุมการทำงานเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ หลักสูตรการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแนวทางสามพรานโมเดล หลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มอินทรีย์, หลักสูตรการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์, หลักสูตรOrganic Living, หลักสูตรการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก, หลักสูตรทักษะการเป็นผู้นำเชิงระบบ, และหลักสูตรการพัฒนาระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS) ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น หวังขยายพื้นที่ และสร้างฐานสังคมอินทรีย์ให้มั่นคงยั่งยืน ประเดิมหลักสูตรแรก ถ่ายทอดเทคนิคการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบ WIN WIN WIN ตามแนวทางสามพรานโมเดล ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม นายอรุช นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล เปิดเผยว่า สาระสำคัญของหลักสูตรนี้ คืออยากให้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นมากกว่า การทำฟาร์ม แต่เป็นการสร้างชีวิต และสังคมที่สมดุล ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่งในการอบรมเราจะให้ความรู้ ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ หลักการและโอกาสในการขับเคลื่อน การขยายผลต่อยอด และยังได้เรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์ม การผลิต ชีวภัณฑ์ในระบบเกษตรอินทรีย์ และการตลาด การวางแผนสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแนวทางสามพรานโมเดล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกษตรกรอินทรีย์ การต่อยอดสู่การแปรรูป การสร้างศูนย์การเรียนรู้ และเป็นจุดท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง หลักสูตรนี้ทั้ง อรุช นวราช และคุณชฎุทธิพร เม็งเกร็ด 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดล ที่สะสมองค์ความรู้มายาวนานถึง 8 ปี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแชร์ความรู้แบบไม่มีกั๊ก พาลงแปลงจริง เจอเกษตรกรตัวจริง ให้เห็นภาพทั้งงานต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ที่ให้คุณค่า และความหมายมากกว่าผลผลิต เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ เครือข่ายความร่วมมือกับสามพรานโมเดล และประสบการณ์ ไปปรับใช้กับการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง ที่สำคัญ หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ เอกชน ที่มีนโยบายส่งเสริมความยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ ผู้สนใจพัฒนาฟาร์มอินทรีย์ และอยากมีส่วนร่วมขับเคลื่อนชุมชน ผู้สนใจธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และอยากทำตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร ที่ต้องการทำเมนูอินทรีย์ หรือคนที่ไม่อยากลองผิดลองถูกอยากเรียนลัดอยากมีเครือข่ายและองค์ความรู้ในแนวทางสามพรานโมเดล ย๊า...!!!

รับจำนวนจำกัด และยังมีสมัครทัน สนใจสามารถขอรายละเอียดหลักสูตร และสอบถามค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ สามพราน
โมเดล อะคาเดมี่ (คุณณัฐริดา พักขาว) โทร. 034-225-203 หรือ 098-258-5313 อีเมลล์ :
academy@sampranmodel.com